



ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย

ที่ ๒ /2559

เรื่อง การยื่นขอรับเงินของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

ตามที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ทำให้อำนาจในการจัดการทรัพย์สินของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นำหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองที่ได้รับการส่งมอบจากนายทะเบียนหรือผู้ชำระบัญชีมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกระบวนการล้มละลาย เฉพาะเจ้าหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้งตามส่วนเฉลี่ยของมูลหนี้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้ จำนวนหนี้ จำนวนหนี้ที่ได้รับชำระแล้ว จำนวนหนี้คงเหลือและรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหนี้เพื่อนำส่งกองทุนประกันวินาศภัย นั้น

กองทุนประกันวินาศภัย ขอแจ้งขั้นตอนการขอรับเงินของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยหลังจากได้รับชำระหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว โดยกองทุนฯ จะดำเนินการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลา ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยและลักษณะมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. เมื่อกองทุนฯ ได้รับแจ้งข้อมูลรายชื่อเจ้าหนี้ จำนวนหนี้ จำนวนหนี้ที่ได้รับชำระแล้ว จำนวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ภายใน 180 วันนับแต่วันที่กองทุนฯ ได้รับแจ้งข้อมูลจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองทุนฯ จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้อื่นขอรับเงิน โดยแนบคำขอรับเงินให้เจ้าหนี้อื่นขอรับเงินจากกองทุนฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เว้นแต่กรณีที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีเหตุสุดวิสัย กองทุนฯ จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้อื่นขอรับเงินภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเสร็จหรือมีเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง

2. การยื่นคำขอรับเงินจากกองทุนฯ เจ้าหนี้สามารถดำเนินการได้ดังนี้

2.1 กรณีเจ้าหนี้อื่นคำขอรับเงินด้วยตนเอง สามารถยื่นได้ ณ ที่ทำการกองทุนประกันวินาศภัย หากไม่สามารถยื่นด้วยตนเองได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำขอรับเงินแทนได้

2.2 กรณีเจ้าหนี้อื่นคำขอรับเงินทางไปรษณีย์ ให้ส่งแบบคำขอรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ยื่นขอรับเงินภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 22/79 อาคารสำนักงาน คปภ. ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2515 3999 ต่อ 4601, 5604-5609, 5616, 5624-5626 โทรสาร 0 2515 5250

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน 2559

(นางกมลวรรณ กิรติสมิต)

ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย